
 

 

 

 

 

 

ปลายเดือนก่อน ในการประชุมคร้ังที่สองของปีนี้  
คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ได้มีมติลดดอกเบี้ย           
นโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นการปรับลดต่อเน่ืองจากการ
ประชุมคร้ังแรก และถ้ารวมปีก่อนอีก 0.25 เท่ากับลดดอกเบี้ย
รวมร้อยละ 0.75 จากจุดสูงสุดที่ ร้ อยละ  2.50 (ปัจ จุ บัน                  
เหลือร้อยละ 1.75) รอบนี้ดอกเบี้ยในตลาดการเงินไม่ได้                  
ปรับลดตามมากนัก ขณะที่สหรัฐสหรัฐอเมริกา( เฟด)                          
ลดดอกเบีย้ในปีก่อนสามคร้ัง รวมร้อยละ  1.00  แต่ปีนีย้ังคง 

ดอกเบีย้ไว้อยู่ที่เดิม   ทั้งนีเ้น่ืองจากอตัราดอกเบีย้ที่ขึน้ลงส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของสหกรณ์
ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้สหกรณ์ฯ ต้องติดตามดูช่วงกลางปีนี้ ว่าดอกเบี้ยของทั้งอเมริกา    
และของไทยจะยังปรับตัวลงอกีหรือไม่ 
 

อัพเดทข่าวลูกหนี้เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟจ ากัด ซ่ึงได้หยุด                
ช าระเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2568 ขณะนีก้ารเจรจาช าระหนีเ้รียบร้อยแล้ว  ได้ท าเอม็โอยูใหม่
(ฉบับที่สาม) ในวันนีโ้ดยสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ ากดั จะกลบัมาช าระหนี้ 
พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 2.00 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นไป 
 

ท้ายนีข้อแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ส าหรับปีนีจ้ะจัดประชุมใหญ่ 
ในวันองัคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. (หย่อนบัตรสรรหากรรมการ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568) ปีนีม้ีต าแหน่งกรรมการว่าง/ต้องเลือก 8 คน สมาชิกท่านใด 
สนใจสมัครเตรียมพร้อมไว้ จะรับสมัครช่วงเดือนกนัยายน 2568 ฉบับนีข้อแค่นีก่้อน   
แล้วพบกนัใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ 
 

นายแพทย์มาณพพ์  เงินวิวัฒน์กูล 
           ประธานกรรมการด าเนินการ 
 


